

Bình Dương: Trao quà Tết cho hàng ngàn trẻ em khó khăn

12:37 20/01/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Trẻ em luôn là đối tượng cần được xã hội dành sự quan tâm đặc biệt. Trước thềm Tết Nguyên đán, hơn 80 doanh nghiệp trong đó có Công ty Tân Hiệp Phát đã đồng hành cùng Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương trao những phần quà ý nghĩa, mang xuân yêu thương đến với hàng ngàn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Bình Dương.

Ngày 14/01, hơn 1000 em nhỏ đã có mặt tại trung tâm hội nghị và triển lãm tỉnh Bình Dương từ sớm, háo hức chờ đợi chương trình “Xuân với trẻ em khó khăn” lần thứ XVIII năm 2025. Đây là chương trình do Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương tổ chức thường niên nhằm động viên tinh thần và vật chất cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh.



Hơn 1.000 em nhỏ được hỗ trợ trong chương trình “Xuân với trẻ em khó khăn” lần thứ XVIII năm

2025

Tham dự chương trình có sự tham gia của ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh cùng đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn.

Được biết, năm 2025 đánh dấu 28 năm xây dựng và phát triển của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương với phương châm “Tận tâm, minh bạch, kịp thời, cùng tham gia”. Trong thời gian đó, Quỹ cho biết tổ chức luôn nhận được sự đồng hành và hỗ trợ tích cực đến từ của các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp và các cá nhân với số tiền gần 135 tỷ đồng, hỗ trợ cho hơn 135.000 lượt trẻ em trong rất nhiều chương trình thiện nguyện.

Tiếp nối phương châm đó, chương trình “Xuân với trẻ em khó khăn” lần thứ XVIII được tổ chức trước thềm Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 gửi trao những phần quà hỗ trợ thiết thực và ý nghĩa đến cho 1.800 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng số tiền lên đến 2,3 tỷ đồng.



Ban tổ chức trao bằng tri ân cho các doanh nghiệp đồng hành cùng chương trình

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao bảo trợ dài hạn cho 48 em mồ côi do Covid-19 với tổng số tiền hơn 345 triệu đồng; trao hỗ trợ chương trình “Mỗi trái tim nhân ái, chấp cánh một ước mơ” cho 9 em với tổng kinh phí trên 131 triệu đồng.

Bên cạnh những phần hỗ trợ đến từ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương, gần 80 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cũng đã chung tay đóng góp cùng chương trình với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng cùng nhiều phần quà Tết thiết thực và ý nghĩa. Một trong những doanh nghiệp đồng hành cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương trong nhiều hoạt động thiện nguyện nói chung và chương trình “Xuân với trẻ em khó khăn” nói riêng suốt nhiều năm liền là công ty Tân Hiệp Phát.



Công ty Tân Hiệp Phát trao tặng 600 thùng sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi trong chương trình

Tại chương trình, Ông Lâm Bình Vũ, Giám đốc chuỗi cung ứng Công ty Tân Hiệp Phát đã gửi trao 600 thùng sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi trị giá 100 triệu đồng nhằm động viên tinh thần và chăm sóc sức khỏe cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Doanh nghiệp luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến việc hỗ trợ trẻ em phát triển một cách bền vững thông qua việc xây dựng nền tảng thể chất và giáo dục một cách tốt nhất.

Phát biểu tại chương trình, ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, đây là sự kiện

trong chuỗi “Hành trình xuân năm 2025” được tổ chức để tất cả trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh có một mùa xuân vui tươi, ấm áp. Ông gửi lời chúc Tết đến toàn thể trẻ em trong tỉnh, những đơn vị, doanh nghiệp đã đồng hành với chương trình trong nhiều năm qua.



Tân Hiệp Phát thăm hỏi và trao hỗ trợ cho các gia đình chính sách tại Phường Vĩnh Phú trước thềm Tết Nguyên Đán

Được biết, cũng trong dịp trước Tết Nguyên đán 2025, công ty Tân Hiệp Phát cũng là doanh nghiệp có hoạt động tích cực, cùng địa phương thực hiện nhiều chương trình chăm lo đời sống bà con trên địa bàn. Đơn vị đã phối hợp cùng UBND phường Vĩnh Phú tổ chức thăm hỏi và trao số tiền phụng dưỡng cho 09 gia đình chính sách nhằm giúp các gia đình có điều kiện vui xuân đón Tết. Tân Hiệp Phát cũng đang phối hợp cùng BCH Đoàn tỉnh Bình Dương trao tặng hàng trăm thùng sản phẩm làm quà Tết cho công nhân, lao động trẻ xa quê có hoàn cảnh khó khăn.

Minh Hiếu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/binh-duong-trao-qua-tet-cho-hang-ngan-tre-em-kho-khan>